

Số: /BC-UBND

Bình Thành, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười tám - HĐND huyện khóa XX

I. Khái quát chung

Tổng số ý kiến của cử tri của địa phương mình gửi đến kỳ họp thứ 18 - HĐND huyện khóa XX: 9 ý kiến, trong đó:

- Số ý kiến đã được giải quyết: 02 ý kiến.
- Số ý kiến đã thông tin giải trình: 05 ý kiến.
- Số ý kiến đang được giải quyết: 02 ý kiến.
- Số ý kiến chưa được giải quyết: 0 ý kiến.

II. Kết quả cụ thể:

1. Các ý kiến đã được giải quyết: (02 ý kiến):

(1) Ý kiến số 3 trang 2 Phụ lục I tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (3) Cử tri xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành ý kiến: Tuyến đường từ Bình Tiến đi Phú Đình, đoạn đường này đi qua xóm nào thì đề nghị huyện giao cho xóm đó quản lý, vệ sinh, tu sửa, bảo vệ cho đảm bảo tuyến đường.

Kết quả giải quyết: Năm 2024, UBND huyện đã chuyển công tác giao khoán duy tu, bảo trì các tuyến đường huyện về cho xã, thị trấn quản lý. Do đó việc lựa chọn đơn vị nhận khoán do UBND các xã, thị trấn quyết định phù hợp với điều kiện của từng địa phương nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

-Ý kiến cử tri địa phương: Nhất trí.

(2) Ý kiến số 53 trang 1 Phụ lục II tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (53) Cử tri xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành ý kiến: Đường điện qua đoạn đường bờ Hồ Thàn Mát hiện nay bị trùng xuống thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cao cho người dân đi lại. Đề nghị Điện lực Định Hóa xem xét khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Kết quả giải quyết: Theo Báo cáo của Điện lực Định Hóa, Điện lực Định Hóa tiếp thu ý kiến của cử tri và tổ chức kiểm tra cụ thể, khắc phục tình trạng mất an toàn xong trước ngày 30/5/2024.

-Ý kiến cử tri địa phương: Nhất trí (đã thực hiện).

2. Các ý kiến, kiến nghị cử tri đã thông tin, giải trình: (5 ý kiến):

(1) Ý kiến số 15 trang 8 Phụ lục I tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (15) *Cử tri xóm Làng Luông, xã Bình Thành ý kiến: Tuyến đường từ Bình Tiến đi Phú Đình hiện nay nhiều đoạn đã xuống cấp, bị hỏng nhiều (như đoạn đường trước cửa nhà ông Dương Văn Tuyển trường xóm Đầm Thị, cổng nhà ông Tống Văn Hùng xóm Làng Luông) và nhiều chỗ khác bị bong tróc mặt đường, tạo nhiều ổ gà, đi lại khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện hơn.*

Kết quả giải quyết: Ý kiến cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách huyện hiện nay còn hạn hẹp, nên huyện chưa cân đối được nguồn lực để thực hiện, huyện sẽ xem xét đầu tư sửa chữa sớm nhất khi cân đối được nguồn lực. Mặt khác, công tác khoán bảo trì các tuyến đường huyện năm 2024 đã giao về cho các xã thực hiện, đề nghị UBND xã Bình Thành chỉ đạo đơn vị nhận khoán dùng các vật liệu sẵn có tại địa phương như cấp phối sông suối, cấp phối đồi ... để lấp, san phẳng các ổ gà để người dân đi lại thuận tiện.

-Ý kiến cử tri địa phương: *Nhất trí với trả lời của UBND huyện, mong UBND huyện sớm cân đối nguồn lực đầu tư, sửa chữa để nhân dân đi lại thuận lợi và đảm bảo ATGT. (Công trình chưa được thực hiện).*

(2) Ý kiến số 16 trang 8 Phụ lục I tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (16) *Cử tri xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành đề nghị: UBND huyện quan tâm xây dựng cầu Bản Bắc (từ nhà bà Trần Thị Dung xóm Quyết Tiến xã Bình Thành sang nhà ông Lâm Văn Lư xóm Trung Tâm xã Minh Tiến huyện Đại Từ) để người dân hai xã đi lại thuận tiện hơn.*

Kết quả giải quyết: Ý kiến cử tri là chính đáng, tuy nhiên việc xây dựng cầu đòi hỏi kinh phí lớn, mặt khác việc đầu tư xây dựng cầu (từ nhà bà Trần Thị Dung xóm Quyết Tiến xã Bình Thành sang nhà ông Lâm Văn Lư xóm Trung Tâm xã Minh Tiến huyện Đại Từ) qua địa bàn 2 huyện nên thủ tục đầu tư phức tạp như giải phóng mặt bằng, vốn để đầu tư. Huyện sẽ đề nghị đơn vị của tỉnh xem xét đầu tư theo kiến nghị của cử tri.

-Ý kiến cử tri địa phương: *Cử tri nhất trí với trả lời của UBND huyện, mong UBND huyện đề nghị với cơ quan cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng để nhân dân đi lại thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Công trình chưa được thực hiện).*

(3) Ý kiến số 61 trang 3, Phụ lục 2 tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (61) *Cử tri xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành ý kiến: Đường điện dân sinh từ nhà ông Trần Văn Bàn đến nhà bà Nguyễn Thị Lan với chiều dài khoảng 500m hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo điện sinh hoạt. Đề nghị Điện lực Định Hóa quan tâm bổ sung cột điện và dây 04 từ cột số 1.7/1.14 Trạm biến áp số 2 Bình Thành để người dân sử dụng được an toàn.*

Kết quả giải quyết: Theo Báo cáo của Điện lực Định Hóa, đây là đường điện dân sinh do các hộ dân tự đầu tư để kéo điện sau công tơ về nhà ở, do vậy khi xuống cấp các hộ gia đình phải tự đầu tư nâng cấp cải tạo phần tài sản do các hộ quản lý. Hiện nay ngành Điện lực chưa có chủ trương và nguồn lực đầu tư lưới điện sau công tơ. Điện lực Định Hóa xin ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ đề xuất Điện lực tỉnh đầu tư khi có chủ trương và nguồn lực.

-Ý kiến cử tri địa phương: *Cử tri nhất trí với trả lời của UBND huyện. Đề nghị Điện lực Định Hóa tiếp tục có ý kiến với cơ quan điện lực cấp trên sớm quan tâm nâng cấp, cải tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân. (Công trình chưa được thực hiện).*

(4) Ý kiến số 68 trang 6, Phụ lục 2 tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (68) *Cử tri xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành ý kiến: Khi người dân đến Trạm Y tế xã Bình Thành khám bệnh, nếu khám với cán bộ y tế nào của trạm thì cán bộ đó lại sử dụng tủ thuốc riêng của cá nhân để cấp phát cho bệnh nhân. Cử tri đề nghị Trung tâm Y tế huyện Định Hóa kiểm tra làm rõ việc nhân viên y tế của Trạm bán thuốc như vậy đúng quy định không?*

Kết quả giải quyết: Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND huyện đã đề nghị Trung tâm Y tế làm việc cụ thể với Trạm Y tế xã Bình Thành, qua kiểm tra xác minh như sau: Tại Trạm hiện có các tủ thuốc (*tủ thuốc Bảo hiểm Y tế, tủ thuốc trực ngoài giờ, tủ thuốc cấp cứu, tủ thuốc dịch vụ*). Quy trình khám chữa bệnh tại trạm được thực hiện đúng quy định. Trong giờ hành chính bệnh nhân có thẻ BHYT sẽ được khám bệnh, kê đơn và cấp thuốc từ tủ thuốc bảo hiểm y tế và được cập nhật hàng ngày lên hệ thống giám định BHYT; ngoài giờ hành chính bệnh nhân đến khám chữa bệnh và cấp cứu thì tùy vào tình trạng bệnh của bệnh nhân cán bộ trực sẽ sử dụng thuốc trong tủ thuốc cấp cứu hoặc tủ thuốc trực để xử trí cho bệnh nhân; tại trạm có lịch phân công trực, sổ bàn giao trực, thuốc trực cụ thể. Nội dung phản ánh của cử tri về việc khi người dân đến Trạm Y tế xã Bình Thành khám bệnh, nếu khám với cán bộ y tế nào của trạm thì cán bộ đó lại sử dụng tủ thuốc riêng của cá nhân để cấp phát cho bệnh nhân là không đúng với thực tế.

-Ý kiến cử tri địa phương: Nhất trí.

(5) Ý kiến số 69 trang 6, Phụ lục 2 tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (69) *Cử tri xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành ý kiến: Thuốc huyết áp hiện nay Bệnh viện Đa khoa Định Hóa đưa về Trạm y tế xã để cấp cho một số bệnh nhân huyết áp cao đang được hưởng hàng tháng. Nhưng chỉ có một loại thuốc, người*

uống hợp, cũng có người uống không hợp bị tích nước gây khó chịu. Đề nghị Bệnh viện cấp nhiều loại thuốc để Trạm y tế xã cấp cho từng người phù hợp với từng loại thuốc và khám định kỳ cho bệnh nhân.

Kết quả giải quyết: Thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp có nhiều loại, tùy thuộc vào tình trạng bệnh tăng huyết áp của từng người bệnh mà dùng thuốc điều trị khác nhau. Hiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện có 23 loại thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp được cấp về sử dụng tại Trạm Y tế xã. Bệnh viện Đa khoa huyện cấp thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp về Trạm Y tế xã theo dự trù hàng tháng của từng Trạm Y tế (*dự trù bao nhiêu loại thuốc thì Bệnh viện cấp cho bấy nhiêu loại*). Vì vậy tại Trạm Y tế xã Bình Thành chỉ có một loại thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp là do Trạm Y tế chỉ dự trù một loại hoặc dự trù một số loại không đủ. Tuy nhiên, năm 2022 và năm 2023 do ảnh hưởng của sau dịch bệnh Covid-19 việc đầu thầu thuốc gặp nhiều khó khăn nên tại một số thời điểm thiếu thuốc, đây là tình trạng chung trong toàn quốc rất mong cử tri thông cảm.

Mỗi thuốc đều có tác dụng khác nhau, có loại thuốc có chống chỉ định (*không được dùng cho người bệnh có một số bệnh lý khác kèm theo*) có thuốc có tác dụng phụ (*tác dụng không mong muốn*) có thể gây ho, phù ... tùy từng người bệnh. Vì vậy trước khi kê đơn cho người bệnh, người bệnh phải được hỏi bệnh và khám cụ thể để dùng thuốc phù hợp. Mỗi năm người bệnh cần được khám định kỳ và làm các xét nghiệm kiểm tra 2 lần (*6 tháng 1 lần*) tại Bệnh viện Đa khoa huyện hoặc đến khám bất kỳ lúc nào khi có các dấu hiệu bất thường.

Năm 2024 Trạm Y tế xã Bình Thành dự trù và Bệnh viện đã cấp theo từng tháng như sau:

- + Tháng 1 dự trù 2 loại thuốc: Amlodipin 5mg và Zondoril 5mg
- + Tháng 2 dự trù 2 loại thuốc: Amlodipin 5mg và Zondoril 5mg
- + Tháng 3 dự trù 2 loại thuốc: Amlodipin 5mg và Zondoril 5mg
- + Tháng 4 dự trù 3 loại thuốc: Amlodipin 5mg, Losartan kali 25mg và Perindopril 4mg
- + Tháng 5 dự trù 2 loại thuốc: Amlodipin 5mg và Perindopril 4mg.

-Ý kiến cử tri địa phương: Nhất trí.

3. Các ý kiến đang giải quyết: (2 ý kiến)

(1) Ý kiến số 42 trang 21 phụ lục I tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: *(42) Cử tri xóm Sơn Pháng xã Bình Thành ý kiến: Công trình nước sạch tự chảy của xóm hiện nay đã xuống cấp, bể chứa nước đã bị rạn nứt, không đủ nước cho người dân sử dụng. Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ sửa chữa để người dân có nước dùng đảm bảo sinh hoạt.*

Kết quả giải quyết: Công trình nước sinh hoạt xóm Sơn Pháng được đầu tư năm 2008 bằng nguồn vốn Chương trình 134 (với tên gọi ban đầu: Công trình cấp nước sinh hoạt Làng Pháng - Làng Luông, xã Bình Thành). Công trình hoàn thành và đã bàn giao cho UBND xã Bình Thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2009, quá trình vận hành sử dụng UBND xã chưa thực hiện đầy đủ các quy trình về vận hành và duy tu bảo trì hàng năm do đó công trình đã bị xuống cấp (cửa thu nước, bể chứa nước, bể lọc nước bị rạn nứt, rò rỉ cần nâng cấp; hệ thống đường ống kẽm và ống nhựa dẫn nước chính cũng bị đứt gãy, bùn tắc đường ống...). Việc khắc phục sửa chữa công trình trên cần được bố trí một khoản kinh phí tương đối lớn từ nguồn vốn đầu tư công (ước tính khoảng 3 tỷ đồng). Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Bình Thành, UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và đề xuất biện pháp khắc phục cũng như rà soát để cân đối nguồn vốn thực hiện sửa chữa công trình trong giai đoạn đầu tư công trung hạn tiếp theo. Đề nghị UBND xã Bình Thành báo cáo kế hoạch đầu tư cụ thể theo hướng đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 để Phòng Tài chính - Kế hoạch có cơ sở tham mưu UBND huyện cân đối bố trí nguồn lực cải tạo sửa chữa công trình.

-Ý kiến cử tri địa phương: Nhất trí với trả lời của UBND huyện, đề nghị UBND huyện sớm cân đối nguồn lực cải tạo, sửa chữa công trình.

(2) Ý kiến số 43 trang 21 Phụ lục I tại báo cáo số 528/BC-UBND ngày 09/11/2024 của UBND huyện Định Hóa: (43) *Cử tri xóm Thành Vượng, xã Bình Thành ý kiến: Tuyến đường từ Chợ Nập đi Bản Là hiện nay có rất nhiều xe tải trọng lớn đi lại vào ban đêm. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm và có phương pháp xử lý, để đảm bảo tuổi thọ tuyến đường được lâu dài.*

Kết quả giải quyết: UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận tải chở hàng hóa lưu thông trên tuyến đường liên xã Bình Thành đi Phú Đình, theo cử tri có ý kiến phản ánh. Trong thời gian từ ngày 01/6/2023 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện đã tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 10 trường hợp vi phạm về chở hàng quá trọng tải, xử phạt 12,1 triệu đồng, tạm giữ 10 bộ giấy tờ xe, nhắc nhở, yêu cầu 15 lái xe và 04 chủ xe chấp hành đúng quy định về vận tải hàng hoá và các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu công trình đường giao thông trên địa bàn huyện, trong đó có địa bàn xã Bình Thành, huyện Định Hóa (Công an huyện đã ban hành Công văn số 240/CADH(CSGT-TT) ngày 04/3/2024 để thông báo và trả lời cho cử tri xóm Thành Vượng, xã Bình Thành, huyện Định Hóa biết).

-Ý kiến cử tri địa phương: Nhất trí.

4. Các ý kiến chưa được giải quyết: Không.

III. Kiến nghị, đề xuất của địa phương

1. Kiến nghị với Thường trực HĐND huyện

Tiếp tục tiếp thu và truyền tải thông tin kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc giải quyết khẩn trương, kịp thời các ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm.

2. Kiến nghị với UBND huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện:

Đề nghị UBND huyện sớm cân đối nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình chưa được thực hiện do chưa có nguồn kinh phí và tiếp tục đề nghị đơn vị của tỉnh xem xét, quan tâm đầu tư xây dựng cầu Bản Bắc (xóm Quyết Tiến xã Bình Thành sang xóm Trung Tâm xã Minh Tiến huyện Đại Từ) để người dân hai xã đi lại thuận tiện hơn.

3. Kiến nghị với cơ quan, đơn vị khác:

Đề nghị Điện lực huyện Định Hoá tiếp tục quan tâm, sớm đưa vào kế hoạch đầu tư để thực hiện đối với nội dung mà cử tri đề nghị.

Trên đây là báo cáo việc tiếp thu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười tám HĐND huyện của UBND xã Bình Thành./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đảng ủy; HĐND xã;
- Lưu VP .

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ma Khánh Sơn